





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>ปัญหายาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, optnews, theagendathai, hfocus)</p> <p>- นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษก สธ. เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวม.สธ. สั่งการให้ยกระดับขั้นสูงสุดในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำเนิดใหม่ หลังพบมีการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาทรูปแบบผสมหลายชนิด ที่เรียกว่า Clubdrugs มีการแพร่กระจายสู่วงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน รวมถึงการนำยาแผนปัจจุบันและยาสำหรับสัตว์มาใช้ในทางที่ผิดและนำมาเสพร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่น ส่งผลให้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหลายเท่า จึงได้มอบหมายให้ปลัด สธ.สั่งการ อย.เร่งค้นหาตัวยาแผนปัจจุบันต่าง ๆ ที่ใช้ในการเสพร่วมกับยาเสพติด และหามาตรการป้องกันการนำไปใช้ทางที่ผิด ทั้งนี้ ยาเสพติดกำเนิดใหม่อาจเป็นสารที่มีมานานแล้ว แต่เพิ่งถูกนำมาใช้หรือเริ่มแพร่ระบาด รวมไปถึงการพัฒนาสังเคราะห์ให้เกิดเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ๆ ในหลายรูปแบบรุนแรงขึ้น ตรวจจับยาก ดังนั้น ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมยาดังกล่าว ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ค้ายาเสพติดหลบเลี่ยงกฎหมาย และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมผู้ขายยาเสพติดและยึดทรัพย์ได้โดยง่าย.</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวหุ้นธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, บ้านเมือง, amarin, siamfocustime, 4forcenews, voicetv, hfocus)</p> <p>- นส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกสธ. ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า นายฯให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจ.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนปชช. โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวม.สธ.ได้สั่งการให้ นพ. สราวุธ บัญสุข ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 รับนโยบายไปดำเนินการและติดตามงาน 7 ด้านในทันที ได้แก่ 1.ทำ area mapping 7 โชน ตั้งหน่วยแพทย์ให้บริการในทุกพื้นที่ให้เป็น 1 stop service 2.จัดหน่วยบริการฉุกเฉินเคลื่อนที่ของเขตสุขภาพ พร้อมลงปฏิบัติการในพื้นที่ 3.ทบทวน วางแผนและกำหนดจุดปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ ลงพื้นที่เสี่ยงแบบเชิงรุกและที่ศูนย์พักพิง 4.ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนระงับภัยจากไฟดูด วิธีปฏิบัติและป้องกันตัวในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่ง 5.เฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วม และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงและอาสาสมัคร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สวพ.91, จส.100, พิกัดข่าว, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, plewseengern, ch7, thailandplus, INN, onbnewstoday, newtv, hfocus)</p> <p>- นพ.สฤกษ์เดช เจริญไชย ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประชุมฯ กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาดภัยและดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 19/2567 ยังมีสถานการณ์ใน 17 จังหวัดเท่าเดิม ผู้เสียชีวิตสะสม 57 ราย บาดเจ็บสะสม 2,381 ราย และสูญหาย 1 ราย เปิดศูนย์พักพิงใน จ.เชียงใหม่ รวม 42 แห่ง รองรับได้ 1,167 ราย มีผู้เข้ารับบริการแล้ว 83 ราย มีสถานพยาบาลทั่วประเทศได้รับผลกระทบ 105 แห่ง ปิดให้บริการ 12 แห่ง ปัจจุบันจัดทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ 73 ทีม ดูแลปชช.สะสม 209,249 ราย ดูแลกลุ่มเปราะบางสะสม 31,782 ราย พบโรคและภัยสุขภาพจากการรักษา 982 ราย เป็นน้ำกัดเท้ามากที่สุด ประเมินสุขภาพจิต 676 ราย พบเครียดสูง 25 ราย เสี่ยงซึมเศร้า 2 ราย ต้องส่งต่อพบแพทย์ 2 ราย ส่วน จ.เชียงใหม่เข้าสู่ระยะฟื้นฟูหลังน้ำลด กรมอนามัยมีการสื่อสารการฟื้นฟูจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้แก่อำเภอผู้ประสบภัย</p> <p>- มีข้อสั่งการ 5 เรื่อง คือ 1.ให้สสจ.เชียงใหม่ จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพปชช.ในพื้นที่ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพจิต 2.เมื่อระดับน้ำที่เชียงใหม่ลดลงให้เร่งฟื้นฟูสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบและเฝ้าระวังโรคติดต่อ 3.ให้สสจ.ลำพูน เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำจากจ.เชียงใหม่อย่างใกล้ชิด ป้องกันสถานพยาบาล และพิจารณาอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัย 4.พื้นที่นอกเขื่อนกั้นของ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จังหวัดที่รับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ให้ สสจ.สำรวจและเตรียมการอพยพ ปชช.กลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัย และ 5.จังหวัดในภาคใต้เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสงขลา ยะลา ปัตตานี ที่มีความเสี่ยงดินถล่มในช่วงวันที่ 6-7 ต.ค.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs, hfocus)</p> <p>- นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผอ.รพ.สวนปรุง กล่าวว่า รพ.สวนปรุง ร่วมกับสงข.เขตสุขภาพที่ 1 และสสจ.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับทีม mini MERT กับทีม MCATT ด้านยาและเวชภัณฑ์ ด้านสถานที่เพื่อรองรับปชช.ที่ได้รับผลกระทบใน จ.เชียงใหม่ โดยศูนย์พักพิงร.วัดป่าแดด มีผู้ได้รับผลกระทบ 38 คน พื้นที่ท่าใหม่อี (จุดใต้สะพาน) ประมาณ 100 คน และอ.สันป่าตองได้รับผลกระทบหลายตำบล ส่วนการรองรับกลุ่มติดบ้านติดเตียง กลุ่มเปราะบาง เตรียมหอผู้ป่วยไว้ 2 อาคาร รวม 40 เตียง แยกชายหญิง ปัจจุบันมีผู้เข้าพัก 23 เตียง เฝ้าระวังไม่ให้ผู้ป่วยจิตเวชเดิมไม่ให้ขาดยา และเตรียมทีม MCATT ลงพื้นที่เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในระยะวิกฤตฉุกเฉิน เพื่อให้ปชช.รู้สึกผ่อนคลายจากสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผอ.รพ.มหาสารคามเชียงใหม่ เผยระดับน้ำ รพ.มหาสารคามเชียงใหม่ ยังไม่ส่งผลกระทบ มีเพียงน้ำซึมเข้าไปในชั้นใต้ดินของรพ. และยังรับผู้ป่วยนอกได้เป็นปกติ แต่รพ.เอกชนขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ลานนา, รพ.ราชเวชเชียงใหม่ และรพ.แมคคอร์มิค น้ำหลากเข้าท่วมชั้นแรกต้องย้ายผู้ป่วยขึ้นไปชั้น 2 รวมถึงรพ.ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก ซึ่งทุกแห่งที่น้ำท่วมยังแก้ไขสถานการณ์ได้ สำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ราว 20% ออกมาปฏิบัติงานในรพ.หรือลงพื้นที่ไม่ได้ โดยจ.เชียงใหม่ได้จัดประชุมตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ ปชช. เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ส่วนคนใช้กลุ่มเปราะบางที่อาศัยติดกับริมน้ำ เจ้าหน้าที่ได้ทยอยพาออกมายังศูนย์พักพิง ศูนย์อพยพ บางส่วนยังติดอยู่ในบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarin</p> <p>- นพ.สุนทร อินทพิบูลย์ ผอ.รพ.สุโขทัย เตรียมแผนรับน้ำท่วม สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณด้านหน้า รพ.ตรงประตูทางเข้า - ออก หากระดับน้ำท่วมขังเพิ่มสูงกว่าระดับฟุตบอลถึง 20 ซม.จะนำกระสอบทรายและบิ๊กแบ็กมาปิดประตูฝั่งขาออก และให้เข้าออกทางเดียวทางประตูทางเข้าที่สูงกว่า หากจำเป็นต้องปิดทางเข้าออกทั้ง 2 ทาง ได้เตรียมรถพยาบาล รถฉุกเฉิน สแตนดบายไว้ ทั้งภายในและภายนอก รพ. จนท.เคลื่อนย้ายผู้ป่วย และรถ 6 ล้อไว้บริการจนท. แพทย์พยาบาล ในการเดินทางเข้าออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ข่าวสด, mono29, mthai, ch7, khaoja, sanook)</p> <p>- นสพ.ขจรพัฒน์ บุญประเสริฐ นายสัตวแพทย์ประจำศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า ม.เชียงใหม่ โพสต์ตั้งคำถามเรื่องการฝังซากช้างที่ตายจากน้ำท่วมที่อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะฝังห่างจากแม่น้ำนิดเดียว พร้อมระบุผลกระทบที่จะตามมา คือ 1. ของเสียจากการเน่าสลายของซากจะซึมลงน้ำ 2.ถ้าฝนตกเพิ่ม น้ำมาเพิ่ม น้ำท่วมหลุม น้ำพัดหลุมเซาะดิน เซาะตลิ่ง ซากอาจจะลอยออกมาอีก 3.ถ้าซากเน่าเชื้อโรคกระจายลงแม่น้ำ ซึ่งควรเจียดเงินบริจาคที่ได้มามากมาย มาเช่าเครื่องจักรหนักยกซากออกไปฝังในที่ที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่ต่อไป พร้อมถามความเห็นของปศุสัตว์และสาธารณสุขในพื้นที่</p>	
<p>ลดค่าใช้จ่ายกระตุ้นธุรกิจเครื่องสำอาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผย สธ.ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนามาตรฐานตาม ASEAN Cosmetic GMP โดยปรับลดค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินสถานประกอบการเครื่องสำอางลงอย่างน้อย 50% เช่น ค่าตรวจสถานที่ผลิตลดจาก 6,000-21,000 บาท เหลือ 3,000-10,000 บาท ช่วยลดภาระผู้ประกอบการและเพิ่มคุณภาพเครื่องสำอางที่จำหน่ายในประเทศ</p>	
<p>ชวนหมอวัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, ผจก., สยามรัฐ, Inn, theagenda, trueid, thebetter, tnn, newtv, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. และสภานายกพิเศษ เป็นประธานเปิดงานวิ่งครบรอบ 56 ปี แพทยสภา "ชวนหมอวัง วิ่งกับหมอ" บริเวณหน้าอาคารมหิตลาธิเบศร สธ. ซึ่งจัดขึ้นเป็นวาระพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 56 ปีแพทยสภา ในวันที่ 9 ต.ค. เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ชวนคนในครอบครัวและผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมเพื่อตระหนักถึงการให้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความสำคัญกับสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยมีนายกแพทยสภา ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,600 คน อายุตั้งแต่ 10 ปี จนถึง 65 ปี</p>	
<p>ความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, Mgronline, thaich8, มติชน, จส.100, thebangkokinsight)</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ออกแถลงการณ์เรื่องความคืบหน้าผู้ป่วยเด็กหญิงที่ได้รับบาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษา อากาศทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ บาดแผลไฟไหม้บริเวณแขนทั้งสองข้างดีขึ้น ไม่พบการติดเชื้อ บาดแผลไฟไหม้บริเวณรักแร้ซ้ายเริ่มหายดี ผลการประเมินด้านจิตใจ ผู้ป่วยมีวิธีจัดการอารมณ์ได้ดี ผ่อนคลายมากขึ้น นอนหลับได้ดี ทั้งนี้ทีมจิตเวชจะประเมินด้านจิตใจผู้ป่วยและญาติต่อเนื่องและติดตามอาการเป็นระยะ</p> <p>- รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เผยความคืบหน้าการรักษาเด็กนักเรียน 2 รายจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษา รายแรกเด็กหญิงอายุ 7 ปี แผลไฟไหม้บริเวณใบหน้าและลำตัวดีขึ้น สัญญาณชีพปกติ สามารถลดการช่วยเหลือจากเครื่องช่วยหายใจ สื่อสารความต้องการได้ ส่วนเด็กหญิงอายุ 9 ปี ใบหน้า คอ แขนและมือทั้ง 2 ข้าง บาดแผลไหม้ระดับที่สอง สัญญาณชีพปกติ ให้อาบน้ำอุ่นทางหลอดเลือดเนื่องจากมีไข้สูงร่วมกับเม็ดเลือดขาวต่ำ ยังต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อต่อไป</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รายสัปดาห์ (29 ก.ย.- 5 ต.ค.67) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล 281 ราย เฉลี่ยวันละ 40 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 4 ราย เฉลี่ยวันละ 1 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 149 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 61 ราย</p>	
<p>GEN Z สายมู 70 %</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiPBS</p> <p>- เมื่อเครียดเลือกที่จะปรึกษาใครระหว่าง จิตแพทย์ หรือหมอดู ? จากการสำรวจความเห็นคน GEN Z ของ AU POLL มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พบว่าร้อยละ 73.2 "เป็นสายมู" โดย 5 อันดับมูเตลูที่นิยม คือ ดูดวง ลายมือ ไพ่ยิปซี อธิษฐานขอพร ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่าง ๆ สีมงคล และเลขมงคล</p> <p>นพ.อภิชาติ จิรัญวิลาศ จิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิต ยอมรับว่า คนไทยอยู่กับความเชื่อและการดูดวงมานาน สวนทางกับการไปพบจิตแพทย์ ซึ่งคนที่มีภาวะเครียดควรมาปรึกษาจิตแพทย์ก่อน เพื่อให้จิตใจเข้มแข็ง ไม่ถูกชักจูงได้ง่าย ทุกครั้งที่ดูดวงควรวางเพื่อนหรือญาติไปด้วย เฝ้าให้คนใกล้ชิดฟังเพื่อให้มีคนช่วยเตือนสติหากมีการเรียกเงินหรือแนะนำให้ไปทำอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่ควร คนที่ชีวิตมีปัญหาเริ่มต้นควรเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อแก้ไขความเครียดก่อนป่วย ส่วนการไปดูดวง ควรไปดูในช่วงที่เรามีสติ ไม่ถูกครอบงำ หรือชักจูงง่ายเกินไป เพราะอาจกลายเป็นเหยื่อได้</p>	
<p>ประชุมอนามัยโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus, thecoverage, voicetv, vijaikhao)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองปลัด สธ. เผย รมว.สธ. ได้มอบหมายให้นำคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคกก.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 77 (Seventy – seventh Session of the WHO Regional Committee for South-East Asia : RC77) เพื่อผลักดันนโยบายความร่วมมือด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการด้านงบประมาณและแผนงานของประเทศสมาชิกในภูมิภาค รวมทั้งกำหนดแนวทางและกลไกการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับข้อมติสมัชชาอนามัยโลกที่ผ่านมา พร้อมเจรจาโต๊ะกลมประเด็นระบบสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 7-9 ต.ค.นี้ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitabloid, vijaikhao, thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผยกรณีมีการแพร่กระจายข้อมูลการรักษามะเร็งด้วยโพรไบโอติก ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นข่าวปลอม ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ โพรไบโอติกเป็นเพียงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหาร ไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ นอกจากนี้ ยังมีข่าวปลอมว่าสามารถรักษามะเร็งด้วยน้ำต้มสมุนไพรจีน หายภายใน 6 วัน ซึ่งไม่เป็นความจริง ผู้ป่วยโรคมะเร็งควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้วิธีการรักษาอื่นเพิ่มเติม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. เปิดตัวศูนย์ล้างไตทางช่องท้องเคดีเคซี ถือเป็นศูนย์ล้างไตทางช่องท้องที่ให้บริการโดยภาคเอกชนแห่งแรกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มสิทธิประโยชน์อีกหนึ่งวิธีในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายไม่ให้มีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องในการรักษา</p> <p>- พญ.ปิยะธิดา จึงสมาน หัวหน้าศูนย์ล้างไตช่องท้องเคดีเคซี กล่าวว่า การมุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวมและครบวงจรประชาชนเป็นศูนย์กลางในการรักษา โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การบำบัดทดแทนไต การรักษาแบบประคับประคอง การวางสายล้างไตทางช่องท้อง รวมถึงสอนขั้นตอนการล้างไตทางช่องท้อง ทั้งแบบเปลี่ยนน้ำยาด้วยมือ และการใช้เครื่อง APD เพื่อให้ผู้ป่วยมีทักษะในการดูแลตนเองที่บ้าน รวมทั้งพร้อมให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลก่อนทำการล้างไต โดยเฉพาะผู้ป่วยในระยะที่ 4 ที่ต้องได้รับการให้ข้อมูลมากกว่าหนึ่งครั้ง</p>	
<p>บำบัดเครียดคนกรุง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (theactive)</p> <p>- กทม. ร่วมกับสติแอปและภาคีเครือข่าย จัดงาน Better Mind Better Bangkok สร้างความตระหนักรู้สุขภาพจิต รั่ววันสุขภาพจิตโลก 2567 เผยผลตรวจสุขภาพจิตประชาชนในกรุงเทพฯ ประมาณ 4-5 แสนคน พบเกือบ 10% มีความเครียดตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงมาก และ 8% สุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคซึมเศร้า มากที่สุดในกลุ่มอายุ 15-25 ปี โดยเฉพาะเด็กกน.มัธยมปลายจะมีความเครียดมากที่สุดจากเรื่องการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ ครอบครัว การเข้ามหาวิทยาลัย ตลอดจนการใช้ชีวิตในสังคม</p>	
<p>แบนขายบุหรี่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ xinhuathai</p> <p>-การศึกษาใช้การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์โดยอิงข้อมูลในอดีตจาก 82 ประเทศ และพบว่า การห้ามซื้อบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ในกลุ่มคนอายุ 14-18 ปี อาจช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดทั่วโลกถึง 1.2 ล้านราย</p>	
<p>ฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (xinhuathai, thebangkokinsight)</p> <p>-ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา รายงานผู้ป่วยโรคเริมพอกซิงในทวีปแอฟริกาเพิ่มขึ้น จำนวนรวม 34,297 ราย พบในคองโกและบุรุนดีถึง 94.5%</p>	
<p>ไขหวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ xinhuathai</p> <p>-CDC สหรัฐฯ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไขหวัดนก สายพันธุ์ H5 จำนวน 2 ราย ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ถือเป็นกรณีติดเชื้อไขหวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าวในมนุษย์กรณีแรกของแคลิฟอร์เนีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (xinhuathai, thaipbs, postjung, thaiger)</p> <p>-ตอนใต้ของเวียดนามรายงานว่าเก็บตัวอย่างจากซากเสือโคร่งตายนี้บรื้อยในสวนสัตว์ท้องถิ่น พบ 2 รายการมีผลตรวจโรคไขหวัดนก สายพันธุ์ H5N1 เป็นบวก</p>	